

สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

แบบสำรวจความคิดเห็นในการกำหนดน้ำหนักคะแนน แบบประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ของโรงพยาบาลของรัฐสำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

แบบประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลของรัฐสำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของโรงพยาบาลของรัฐ โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน (๗ ข้อ)

ส่วนที่ ๒ การรับรู้นโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา (๔ ข้อ)

ส่วนที่ ๓ การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล (๔ หมวด ๑๗ ข้อ)

ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการประเมินส่วนที่ ๓ การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล (๔ หมวด ๑๗ ข้อ) ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด ๔ หมวด ได้แก่

หมวดที่ ๑ การนำองค์กร (๒ ข้อ)

หมวดที่ ๒ การใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม (๑ ข้อ)

หมวดที่ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (๑๐ ข้อ)

หมวดที่ ๔ การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ (๔ ข้อ)

เนื่องจาก การประเมินครั้งนี้ มีการกำหนดน้ำหนักคะแนนในแต่ละหมวดตามระดับความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบยาให้เป็นระบบที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้จริง ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดน้ำหนักคะแนนในแต่ละหมวดค่าถ่วงดุลกับระดับความสำคัญ ที่นักวิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดน้ำหนักคะแนนทั้ง ๔ หมวด ตามตารางด้านล่างนี้ (รายละเอียดตัวชี้วัดตามแบบประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้)

ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดน้ำหนักคะแนนในแต่ละหมวดตามที่นักวิจัยกำหนดหรือไม่

กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับน้ำหนักคะแนนตามที่นักวิจัยกำหนด ท่านเสนอปรับน้ำหนักคะแนนในแต่ละหมวดเป็นอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ (คะแนนรวมทุกหมวด เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน)

ที่	หมวด	การให้น้ำหนักคะแนนโดยนักวิจัย	ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ			
			เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	เสนอปรับคะแนนเป็น	หลักการ/เหตุผลในการเสนอปรับน้ำหนักคะแนน
๑.	หมวดที่ ๑ การนำองค์กร	๒๐				
๒.	หมวดที่ ๒ การใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม	๑๐				
๓.	หมวดที่ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและธรรมาภิบาลในระบบยา	๕๐				
๔.	หมวดที่ ๔ การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ	๒๐				
รวม		๑๐๐			๑๐๐	

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม QR code ด้านล่างนี้



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ หัวข้อ: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ ในโรงพยาบาลของรัฐ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ ในโรงพยาบาลของรัฐ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔	